

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-LĐT BXH

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

V/v tiếp tục tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước đối với trẻ em

Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 2150/SLĐT BXH-TEBĐG ngày 05/7/2021 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp tục tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước đối với trẻ em. Để bảo vệ an toàn cho trẻ em, giảm thiểu tối đa tình trạng trẻ em bị tai nạn, thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước gây tử vong đối với trẻ em trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5426/UBND-VX ngày 26/4/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các sở, ngành và UBND huyện về công tác phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng và các ban, ngành thường xuyên thông tin, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh tại xã, thị trấn về trách nhiệm của các cơ quan chức năng, các tổ chức và gia đình trong công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em theo đúng quy định của pháp luật (*đặc biệt là tai nạn đuối nước đối với trẻ em*); thường xuyên phát những thông điệp cảnh báo về các địa điểm, khu vực có nguy cơ dễ xảy ra đuối nước đối với trẻ em (*thực hiện thường xuyên ít nhất 02 lần/ngày vào thời gian phù hợp để nhiều người dân được tiếp cận thông tin*). Đồng thời, tích cực thông tin, tuyên truyền trực tiếp thông qua đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên và các bậc phụ huynh về tăng cường giám sát trẻ em, cảnh báo nguy cơ về tai nạn, thương tích, nhất là nguy cơ gây đuối nước đối với trẻ em và các biện pháp phòng tránh. Tuyệt đối không để trẻ em (*nhất là trẻ em từ 4 đến 12 tuổi*) đi lại trên đường giao thông, đến gần môi trường nước mà không có người lớn đi cùng, theo dõi hoặc giám sát.

3. Tăng cường thực hiện hiệu quả các hoạt động phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại xã, thị trấn. Tập trung triển khai đồng bộ các hoạt động xây dựng mô hình “Ngôi nhà an toàn”, “Cộng đồng an toàn” và “Trường học an toàn” về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em theo hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và UBND huyện.

Định kỳ tổ chức rà soát, đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện, công nhận mô hình để kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót và biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng các mô hình có hiệu quả về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

4. Quan tâm đầu tư kinh phí để củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các địa điểm hiện có (*như nhà văn hóa, trường học, sân thể thao, điểm vui chơi dành cho trẻ em v.v...*) để tổ chức cho trẻ em sinh hoạt, vui chơi an toàn trong kỳ nghỉ hè. Đồng thời, tích cực huy động, vận động các cơ quan, tổ chức xã hội và gia đình tăng cường tổ chức dạy bơi cho trẻ em và trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước để bảo vệ an toàn cho trẻ em (*phải thực hiện đảm bảo theo quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế và cơ quan chuyên môn*).

5. Tích cực huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và người dân trong việc phát hiện, giám sát, cảnh báo, cảnh giới các khu vực có nguy cơ gây tai nạn đuối nước đối với trẻ em. Tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực, địa điểm thường xảy ra hoặc có nguy cơ gây tai nạn đuối nước đối với trẻ em (*các khu vực sông, suối, ao, hồ, mương nước, cống rãnh cấp thoát nước, bể nước, hố công trình xây dựng, công trình giao thông v.v...*) để cắm biển cấm, biển cảnh báo hoặc có biện pháp phòng ngừa, để bảo vệ an toàn cho trẻ em, phòng tránh các nguy cơ gây tai nạn đuối nước đối với trẻ em.

6. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phải bố trí lực lượng trực ban, trực cảnh báo tại các điểm có nguy cơ cao xảy ra đuối nước khi xả nước phục vụ tưới tiêu trên các kênh, mương, hồ, đập và mùa mưa bão. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị để cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi xảy ra tai nạn, thương tích đối với trẻ em. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo về tai nạn, thương tích đối với trẻ em theo đúng quy định.

7. Tăng cường tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tai nạn, thương tích, nhất là tai nạn đuối nước đối với trẻ em. Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trường học, trưởng thôn/bản/khu phố/khu dân cư v.v... và các tổ chức, cá nhân khi không thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật để xảy ra tai nạn, thương tích đối với trẻ em tại địa bàn, đơn vị mình quản lý.

UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, LĐTBOXH.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Quang Trung**